

Số: /KH-TTYT

Sìn Hồ, ngày tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-SYT ngày 22/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu về phát động phong trào thi đua đặc biệt “Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”;

Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, đoàn thể phát huy tinh thần tiên phong, chủ động sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân tạo khí thế thi đua sôi nổi đến toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Yêu cầu

Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, thường xuyên đến các khoa, phòng, trạm y tế xã; đa dạng về hình thức, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Phát huy được tinh thần tự nguyện, sáng tạo, thu hút mọi viên chức và người lao động tham gia.

Nội dung thi đua cụ thể, bám sát các nhiệm vụ chính trị, bám sát với chủ đề do tỉnh phát động

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chủ đề phong trào thi đua

“Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

2. Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên, khích lệ mọi lực lượng, mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, không để dịch xuất hiện, bùng phát, lan rộng trong cộng đồng; quyết tâm thực hiện phương châm “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết”. Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Thi đua quyết liệt, thực chất, hiệu quả, kịp thời. Huy động sự tham gia của các lực lượng để vừa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vừa giảm tải cho lực lượng chống dịch.

Thi đua với quyết tâm cao nhất, tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn huyện, bảo đảm an toàn, hiệu quả, sử dụng ứng dụng nền tảng Sổ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng. Lấy mẫu xét nghiệm kịp thời cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn nhằm phát hiện F0 nhanh nhất phục vụ công tác điều tra, truy vết và phân loại điều trị ngay; tuyệt đối không bỏ sót, không để F0 tiếp tục tiếp xúc, di chuyển làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Đảm bảo năng lực lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người có yếu tố nguy cơ đảm bảo chính xác, kịp thời..

- Đảm bảo chăm lo sức khỏe cho nhân dân; đảm bảo vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo thẩm quyền. Huy động các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch; vận động các tổ chức, danh nghiệp, cá nhân đóng góp, hỗ trợ về vật chất, trang thiết bị, kinh phí... phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Đồng thời làm tốt công tác hỗ trợ các tỉnh, thành trong công tác phòng, chống dịch.

- Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết, hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nêu cao tinh thần tự giác thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Hướng dẫn người dân về từ khu vực có dịch chủ động khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời hoặc thực hiện khai báo Y tế trên hệ thống <http://truyvet.laichau.gov.vn> hoặc ứng dụng VietNam Health, Ncovi, Bluzone... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thông tin, báo cáo theo quy định

- Kịp thời phát hiện, động viên, biểu dương, đề nghị khen thưởng, nhân rộng và lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch. Tập trung khen thưởng các cá nhân trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức hành chính là đầu mối tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động thi đua đến toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị. Theo dõi đơn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động thi đua của đơn vị, định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định; giúp Hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị thẩm định thành tích để xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. Tổ công tác xã hội triển khai các nội dung của Kế hoạch này trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

3. Các khoa, phòng, trạm y tế xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao vận động cá nhân tích cực hưởng ứng, tổ chức thực hiện phong trào thi đua hiệu quả, kịp thời đề xuất biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của Trung tâm y tế huyện Sìn Hồ. ./.

Nơi nhận:

- Các khoa, phòng, TYT xã, thị trấn (T/h);
- Tổ Công tác xã hội;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Việt Bắc